

# The Ultimate Skin Solution of Beauty สัมผัส ความกระจ่างใสจากฝรั่งเศสกับ ALGOBLANC by ALGOTHERM ปฏิวัติความสวย ฟิ้นฟูความขาว กระจ่างใส เพื่อผิวเรียบเนียนสวย และแก้ปัญหาลำไส้ผิว หมองคล้ำไม่สม่ำเสมอจบได้ในหนึ่งเดียว

✘

บริษัท อาเมทิส บอดี แอนด์ บิวตี้ คลับ จำกัด จัดงานเปิดตัว “อัลโกบอง (Algo Blanc) by อัลโกเธิร์ม Algotherm” ผลิตภัณฑ์ใหม่ล่าสุดจากแบรนด์ชั้นนำประเทศฝรั่งเศส ที่ได้รับแรงบันดาลใจจากพลังความงามของดอกกลีลีสธรรมชาติ อันเต็มเปี่ยมไปด้วยพลังชีวิตจากแสงแดด หยดน้ำ สายลม และผืนดิน ผสานคุณค่าจากสารวัยมไต้ทะเลลึก เพื่อปฏิวัติความสวย ฟิ้นฟูความขาวกระจ่างใส ให้ผิวเรียบเนียนสวย และแก้ปัญหาลำไส้ผิวหมองคล้ำไม่สม่ำเสมอจบได้ในหนึ่งเดียว โดยมี ผู้บริหารคนสวยที่เป็นต้นแบบของการดูแลผิว **คุณสิริเรียม ภักดีดำรงฤทธิ์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหารฝ่ายการตลาด บริษัท ไบโอดีคอส กรุ๊ป จำกัด** พร้อมกับผู้เชี่ยวชาญจากอาเมทิส มาร่วมอัปเดตความงาม พร้อมวิธีดูแลปรับปรับให้สวยสดใสจุดด่างไม่แรกแย้ม ณ อาเมทิส บอดีแอนด์บิวตี้ คลับ เดอะพรอมานาด เมื่อเร็วๆ นี้

✘

**คุณสิริเรียม ภักดีดำรงฤทธิ์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหารฝ่ายการตลาด บริษัท ไบโอดีคอส กรุ๊ป จำกัด** กล่าวว่า อัลโกเธิร์มเป็นแบรนด์ชั้นนำจากยุโรป ที่มีความเชี่ยวชาญผลิตภัณฑ์ด้านความงามมากกว่า 50 ปี และได้รับการยอมรับจากสถาบันเสริมความงามระดับโลก สป้าชั้นนำและทั้งในประเทศฝรั่งเศส ยุโรป และประเทศอื่นๆ อีกกว่า 70 ประเทศ นอกจากนี้ผลิตภัณฑ์ของแบรนด์ดังกล่าว ยังได้รับรางวัลจากสถาบันที่มีชื่อเสียงต่างๆ รวมถึงรางวัล “The Best Spa Product of the Year Award 2009” จากนิตยสาร Asia Spa ในด้านความโดดเด่นจากการนำวัตถุดิบธรรมชาติจากท้องทะเลประเทศฝรั่งเศส เช่น น้ำทะเล สารวัยมทะเล โคลนทะเลบริสุทธิ์ และเกลือทะเล มาปรับปรุงพัฒนาสูตรให้มีความเป็นธรรมชาติมากขึ้น เพื่อนำมาเป็นผลิตภัณฑ์ดูแลผิวหน้า ผิวกาย และผลิตภัณฑ์ลดน้ำหนัก กระชับสัดส่วน

ในแต่ละวันผิวของเราต้องเผชิญกับมลภาวะ และสภาพแวดล้อมภายนอกต่างๆ มากมาย ซึ่งเป็นปัจจัยหนึ่งที่ทำให้การเกิดความผิดปกติของกระบวนการผลิตเม็ดสีผิวซึ่งความผิดปกติของกระบวนการ ผลิตสีผิวนี้นำให้เกิดความ

หมองคล้ำจุดต่างดําและขาดความเปล่งปลั่ง

การใช้ผลิตภัณฑ์ที่มุ่งเน้นและดูแลเกี่ยวกับกระบวนการผลิตเม็ดสีผิวที่ผิดปกติ จะช่วยให้ผิวกลับมากระจ่างใสอย่างเคย คือ สัญญาณของสุขภาพและความอ่อนเยาว์

Algo Blanc ที่ได้รับแรงบันดาลใจจากพลังความงามตามธรรมชาติ ผสานกับการวิจัยส่วนประกอบสำคัญ ที่ประกอบด้วยสารช่วย 2 ชนิด คือ Dictyopteris Membranacea และ Photmidium Persicinium ผสมรวมกับสารสกัดจากดอก white Lily ซึ่งพบว่าเป็นหัวใจหลักที่มีความสำคัญช่วยให้ผิวขาวขึ้นอย่างมีประสิทธิภาพจึงได้ผลิตภัณฑ์อันทรงคุณค่า ซึ่งจะสะท้อนถึงความงามที่เป็นธรรมชาติ และในวันนี้ อัลโกบอง ก็ได้เดินทางมาถึงประเทศไทยแล้ว เพื่อส่งมอบพลังแห่งความงามจากธรรมชาตินี้ให้กับสาวไทย ณ อาเมทิส บอดี แอนด์ บิวตี้ คลับ

ผู้เชี่ยวชาญจากอาเมทิส ได้กล่าวถึงเทรนด์ความงาม ปี 2014 จากการวิเคราะห์ แฟชั่นโชว์ประจำซีซั่นสปริง/ซัมเมอร์ จาก 4 วันเวย์กระแสน้ำของโลก ทั้ง ปารีส-ลอนดอน-นิวยอร์ก-มิลาน โดยเทรนด์เป็นแนวโน้มใสดุเป็นธรรมชาติ และคนไทยหรือคนเอเชียนิยมการมีใบหน้าทีใสสะอาดและผิวขาวเนียนกระจ่างใส ได้กลายเป็นเทรนด์ใหม่ที่กำลังฮิตของคนยุคนี้ โดยเฉพาะสาว ๆ เอเชีย ที่ต่างพากันพยายามแสวงหาครีมไวท์เทนนิ่งมาซโลมผิวขาวและผิวหน้า หรือบางคนถึงกับต้องยอมเสียเงินเป็นเรือนหมื่นเรือนแสนเพื่อแลกกับการมีผิวพรรณที่ขาวใสหมดจด เหตุผลที่สาวเอเชียนิยมทำผิวให้ขาวว่า เพราะสภาพภูมิศาสตร์ของประเทศในแถบเอเชียเป็นเขตเมืองร้อน ฉะนั้นจึงจะต้องมีเม็ดสีผิวเข้มกว่าคนทางประเทศยุโรปเพื่อที่จะได้ต่อสู้กับรังสีอัลต้าไวโอเล็ต “สาว ๆ หลายคนคิดว่าการมีผิวเข้มจะทำให้ไม่สวย จึงพยายามค้นหาสิ่งที่จะทำให้ตัวเองขาวขึ้นมา เพราะพวกเขามีความเชื่อว่าถ้ามีผิวขาวแล้วจะทำให้สวยขึ้นมาได้”

สำหรับโจทย์ความงามที่สาว ๆ บิวตี้ นิสต้า ต้องการแก้ไขนั้น มีอยู่ด้วยกัน 3 สาเหตุหลักด้วยกันคือ ต้องการลดริ้วรอยจุดต่างดํา และลดเลือนริ้วรอยสู่ผิวให้ได้มากที่สุด

ดังนั้น การเลือกครีมบำรุงผิวที่สามารถทำงานลึกถึงชั้นเม็ดสีผิวที่ปกติได้นั้น แนะนำว่า “เทคโนโลยี Algo Blanc cx+Complex เป็นเทคโนโลยีเพื่อผิวกระจ่างใสใหม่ล่าสุด จากอัลโกเธอร์ม ที่ผ่านการวิจัยและถือเป็นผลิตภัณฑ์ชิ้นแรกที่ทดสอบกับผิวของคนเอเชีย ซึ่ง Algo Blanc cx+Complex เป็นเทคโนโลยีที่สามารถทำงานลึกถึงเซลล์ผิวในระดับยีน ช่วยก่อให้เกิดความกระจ่างใสแห่งผิวพรรณได้อย่างแท้จริง โดยช่วยให้ผิวเรียบเนียน พร้อมต้านริ้วรอยและจุดต่างดํา ร่วมกับ White Lily ช่วยให้ผิวสว่างสดใสและปรับสภาพผิวให้สม่ำเสมอขึ้น หมัดกังวลเรื่องผิวหน้าอีกต่อไป”